

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น  
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบผู้ผ่าน การเลือกสรรในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๐๑๐๐๐๐๐๔	๕๙๑๐๑๖๒	นางสาวมนัสนันท์ เอี่ยมมัจฉา
๒	๖๐๑๐๐๐๐๐๘	๕๙๑๐๐๕๐	นางสาวณัตริดา คำแพงพล

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังไม่หมดอายุ

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการภายในระยะเวลา  
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น  
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ลำดับที่ ๑ และ ๒  
มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ภาณุ สังขวร

(นายภาณุ สังขวร)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง



(นายธีรวัจน์ พวงรอด)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่